

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
สรุปคำเทศนาของ ครูศาสนา ทวีพงศ์ พันธพงศ์
(ผู้ช่วยศึกษาภิบาล_งานด้านการประกาศพระกิตติคุณคริสตจักรวัฒนา)

วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2551 เวลา 08.00 - 08.50 น.

ณ ห้องประชุม อาคารนิลสันเฮสส์

หัวข้อ : อิทธิพลของความคิด

พระวจนะ : 1 พงษ์กษัตริย์ 19 : 1-5 “ อาหับจึงบอกเยเซเบลตามการตั้งสิ้น ซึ่งเอลีฮาห์ได้กระทำและเรื่องที่ท่านได้ฆ่าผู้เผยพระวจนะเสียด้วยดาบ แล้วเยเซเบลก็รับสั่งให้ผู้สื่อสารไปหาเอลีฮาห์ว่า "ถ้าพรุ่งนี้เวลานี้ เรามิได้กระทำชีวิตของเจ้าให้เหมือนอย่างชีวิตของคนเหล่านั้นแล้ว ก็ให้พระทั้งหลายลงโทษเรา และยิ่งหนักกว่า" แล้วท่านก็กลัวและลุกขึ้นหนีไปเอาชีวิตรอดและมาถึงเบเออร์ชบาเขตประเทศยูดาห์ และละคนใช้ของท่านไว้ที่นั่น แต่ตัวท่านเองก็เดินเข้าถ้ำทूरกันดารไปเป็นระยะทางวันหนึ่ง มานั่งอยู่ที่ใต้ต้นซากและท่านทูลขอให้ตัวท่านตายเสียที่ว่า "พอแล้วพระองค์เจ้าข้า ข้าแต่พระเจ้า บัดนี้ขอเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสีย เพราะข้าพระองค์ก็ไม่ได้ดีกว่าบรรพบุรุษของข้าพระองค์" และท่านก็นอนลงหลับอยู่ใต้ต้นซาก คุณเถิด มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาถูกต้องท่าน และพูดกับท่านว่า "ลุกขึ้นรับประทานซี"”

เนื้อหา : เอลีฮาห์ จะเป็นตัวอย่างในเรื่องความคิดให้แก่พวกเรา เมื่อดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องกับพระเจ้า เมื่อเราทูลขอจากพระเจ้า พระองค์ก็ประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้ ท่านเอลีฮาห์มีความคิดที่จะหนี เรา จะเห็นได้ว่า ในชีวิตเราทุกวันนี้ ความคิดสามารถส่งผลถึงชีวิตของเรามากมาย จากเรื่องนี้มี แนวความคิด 2 อย่าง คือ

1.แง่ลบ สิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านเอลีฮาห์ เกิดความกลัว กลัวแล้วลุกขึ้นหนีไปเพื่อเอาชีวิตรอด จากคำขู่ของนางเยเซเบล เมื่อย้อนกลับมาที่ตัวเอง มีอะไรอยู่ในความคิด มีความกลัว สำหรับนักเรียนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ มีสิ่งใหม่ที่ต้องพบเห็นในโรงเรียน เช่น ครู เพื่อน สถานที่เรียน เรา อาจจะรู้สึกกลัวในความคิด ท่านเอลีฮาห์ก็เช่นเดียวกัน ท่านพ่ายแพ้ต่อความคิดตนเอง จนลืมความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

เมื่อเกิดความคิด กลัว ทำให้เกิดความคิดฟุ้งซ่าน หนี สิ่งสุดท้ายนี้เองที่เราคิดว่า คือทางออกและเป็นคำตอบที่ดีที่สุด แต่แล้วเราต้องกลับมาเจอกับปัญหาอีก และนี่เอง คือบททดสอบ เพราะฉะนั้นเราต้องเอาชนะความกลัวให้ได้ เหมือนเราเคยเดินในเส้นทางที่กว้าง เคยมีเพื่อนให้คำปรึกษา มีครูให้คำแนะนำ แต่แล้วในที่สุดก็เหลือตัวคนเดียว ใช้ความคิดด้วยตัวเอง มีความกลัว หนี ท้อใจ ไม่อยากทำอะไร ท่านเอลีฮาห์จึงหนีไปถ้ำทूरกันดาร หนีไปนอนใต้ต้นซาก เมื่อเกิดท้อใจก็จะเกิดความสงสารตนเอง

เมื่อเราเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนและพม่า ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากมาย ถ้าเรามองเห็นถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น ความทุกข์ของเขามีมากมาย หนัก

หนากว่าเรา ความคิดที่จะสงสารตนเองก็จะหายไป ..ท้อได้แต่อย่าถอย ...ขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้าใหม่ เมื่อมาอยู่ในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย นับว่าเป็นพระคุณและพระพรมากมาย

2.แง่บวก ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้แล้วความกลัว ความท้อใจจะหายไป เราต้องอดทน ผ่านช่วงทดสอบ ผ่านการขัดเกลาชีวิต ในการเรียน การดำเนินชีวิต สิ่งที่จะช่วยเราได้คือ องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้น พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงช่วยคนที่รักพระองค์ในทุกสิ่ง และพระองค์เป็นผู้เดียวที่เป็นคำตอบที่จะมีส่วนช่วยและมีอิทธิพลในความคิดของเราเท่านั้น.

สรุปคำเทศนาโดย รุ่งนภา นิตยภูมิ (ครูงานศาสนกิจ)